

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ คึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ

ประเทศเตรียมพร้อมทุกมิติ

📍 ข่าวเศรษฐกิจ 🕒 7 ต.ค. 67 17:46น.



นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. เปิดเผยหลังประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันผลผลิตยางไทย ภายใต้มาตรฐาน EUDR ว่า หลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนดำเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ได้เสนอขยายระยะเวลาเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR ไปอีก 12 เดือน เพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินงาน





เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ คึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ

ของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ จะทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ EUDR อย่างจริงจัง ซึ่ง กยท. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน “ตลาดต้องไปได้ เกษตรกรต้องอยู่ได้”

“ฝากย้ำไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่า การขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎระเบียบนี้ เป็นการประกาศเลื่อน ไม่ใช่การประกาศยกเลิก ทิศทางในอนาคตยังคงต้องเดินหน้าตามกฎระเบียบดังกล่าว ขอให้พี่น้องชาวสวนยางอย่าตระหนกตกใจ แต่ให้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลระบบให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ยางพาราไทยมีความพร้อม 100% ในการส่งออกสู่ตลาดโลก ตามมาตรฐานสากล”
นายสุภทัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมยังเห็นชอบราคากลางเปิดตลาดที่กยท. กำหนด โดยถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยังเสนอให้กยท. เปิดซื้อ-ขายยาง EUDR ทุกวัน ซึ่งจะถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนวงการยางพารา โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 67)

Tags: [EUDR](#), [กยท.](#), [ชาวสวนยาง](#), [ยางพารา](#), [สุภทัตน์ ต่างวิริยกุล](#), [เกษตรกร](#)

ข่าวล่าสุด





รวบรวมข่าวสารมาไว้ในที่เดียว

NEXT

ดอลลาร์แข็งค่า หลังการเปิดเผยตี... >

PREVIOUS

< หุ่นปิดบวก 1,452 จุด สถาบันในปร...

กยท. ตั้งผู้ประกอบกิจการยาง ลุยต่อ EUDR ดันยางไทยสู่มาตรฐานสากล

กยท.หารือภาคเอกชน ตั้งผู้ประกอบกิจการยาง ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน EUDR เดินหน้าต่อทุกรูปแบบ “ตลาดต้องไปได้ เกษตรกรต้องอยู่ได้” ดันยางไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 7 ตุลาคม 2567 นายสุภักดิ์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยหลัง กยท. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันผลผลิตยางไทยภายใต้

Home

มาตรฐาน EUDR ว่า หลัง จากที่คณะกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนดำเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ได้เสนอขยายระยะเวลาเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR ไปอีก 12 เดือน เพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นครอบคลุมทุกมิติ

ซึ่ง กยท. ยังคงเดินหน้าผลักดันและเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบเพื่อบริหารจัดการยางพาราตามกรอบมาตรฐาน EUDR อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน และเตรียมเข้าพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในทุกพื้นที่ ในการจัดหาผลผลิตยาง EUDR ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ยางของผู้ประกอบการ

รวมถึงจะทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์

EUDR อย่างจริงจัง ซึ่ง
กยท. ให้ความสำคัญกับทุก
ภาคส่วน “ตลาดต้องไปได้
เกษตรกรต้องอยู่ได้”

“ฝากย้ำไปถึงพี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนยางทุก
ท่านว่า การขยายระยะเวลา
บังคับใช้กฎระเบียบนี้
เป็นการประกาศเตือน ไม่ใช่
การประกาศยกเลิก ทิศทาง
ในอนาคตยังคงต้องเดิน
หน้าตามกฎระเบียบดัง
กล่าว ขอให้พี่น้องชาวสวน
ยางอย่าตระหนกตกใจ แต่
ให้ถือเป็นโอกาสในการ
พัฒนาปรับปรุงข้อมูลระบบ
ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้ยางพาราไทยมีความ
พร้อม 100% ในการส่ง
ออกสู่ตลาดโลก ตาม
มาตรฐานสากล” นายสุข
ทัศน์ กล่าวย้ำ

นอกจากนี้ ผู้แทนภาค
เอกชนที่เข้าร่วมยังเห็น
ชอบราคากลางเปิดตลาดที่
กยท.กำหนด โดยถือเป็น
ราคาที่สมเหตุสมผล และ
ยังเสนอให้ กยท. เปิดซื้อ-
ขายยาง EUDR ทุกวัน ซึ่ง
จะถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญ
ในการเดินหน้าขับเคลื่อน
วงการยางพารา โดยจะ
ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

เศรษฐกิจในประเทศ กยท. ดึงผู้ประกอบการยาง ลุยต่อ EUDR ดันยางไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 7 ตุลาคม 2567 - 18:17 น.



กยท.หารือภาคเอกชน ดึงผู้ประกอบการยาง ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน EUDR เดินหน้าต่อทุกรูปแบบ “ตลาดต้องไปได้ เกษตรกรต้องอยู่ได้” ดันยางไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 7 ตุลาคม 2567 นายสุขทัตน์ ต่างวริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยหลัง กยท. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันผลผลิตยางไทยภายใต้มาตรฐาน EUDR ว่า หลังจากทีคณะกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนดำเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ได้เสนอขยายระยะเวลาเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR ไปอีก 12 เดือน เพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นครอบคลุมทุกมิติ

ช่วงนี้มีอะไร

ด่วนโอกาสดี! กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ร่วมบริหาร-พัฒนาตลาดการค้าชายไทย

กยท. เปิดรับสมัคร
รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านปฏิบัติการ **1 อัตรา**
รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านการผลิต **1 อัตรา**

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 54 ปี ณ วันที่เปิดรับสมัคร
- ปฏิบัติงานให้แก่ กยท. ได้เป็นเวลา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการธุรกิจ และเชี่ยวชาญการบริหารทั่วไป เช่น ด้านอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร ตลาดชายพารา หรือตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น
- มีความรู้ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และกฎระเบียบ EUDR
- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามที่ กยท. กำหนด

* ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ
ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ที่ www.raot.co.th
ภายใน **18 ตุลาคม 2567**

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.raot.co.th หรือ QR Code
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0-2433-2222 ต่อ 141

การยางแห่งประเทศไทย RAOT | www.raot.co.th | 02-433-2222

เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2567

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 2 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ วันนี้ - 11 ตุลาคม 2567 มองหานักบริหารธุรกิจมือโปร ร่วมพัฒนาตลาดการค้าชายไทย

กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (ด้านปฏิบัติการ) และรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (ด้านการผลิต) โดยกำหนด

คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ปิดรับสมัคร) สามารถปฏิบัติงานให้แก่ กยท. ได้เต็มเวลา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ กยท. กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึง **มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานในด้านธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญการบริหารทั่วไป ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลาดยางพารา ตลาดสินค้าการเกษตร สามารถวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจ แก้ไขอุปสรรคทางการค้า มีความรู้ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) การบริหารจัดการ การตลาด การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU-Deforestation Regulation: EUDR)**

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ **วันนี้ - วันที่ 11 ตุลาคม 2567** ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ **เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย (www.raot.co.th)** โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-433-2222 ต่อ 141 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ม.อ.จับมือกทพ.ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์-นวัตกรรมด้านคมนาคมและความปลอดภัยในการจราจร



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมด้านคมนาคมและความปลอดภัยในการจราจร



(https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3946918/)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมด้านคมนาคมและความปลอดภัยในการจราจร โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายพิทยา ธนวิชัยกุล รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 1 ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 28 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



สำหรับการลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการคมนาคม ความปลอดภัยในการจราจร และด้านอื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากทางพาราหรือวัสดุอื่น ๆ นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการคมนาคม และความปลอดภัยในการจราจร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพาราหรือวัสดุอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือในการผลักดันให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในด้านการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่การใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมและความปลอดภัยในการจราจรได้จริงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนหน่วยงาน สังคม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ด้านทางพารา และดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางพารา ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการคมนาคม และความปลอดภัยในการจราจร อีกทั้งสามารถดำเนินการวิจัย

**การยางแห่งประเทศไทยRAOT**

14 ชั่วโมง · 🌐



👤 กยท. เผยความคืบหน้า หลังหารือผู้ประกอบการยางนัตแรก ย้ำดันยางไทยเดินทางต่อ EUDR 100% 🌱✅

📍 วันนี้ (7 ต.ค. 67.) ณ ห้องประชุมรัชฎา -- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หารือภาคเอกชน ดึงผู้ประกอบการยาง ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน EUDR เผย! เดินทางต่อทุกรูปแบบ “ตลาดต้องไปได้ เกษตรกรต้องอยู่ได้” ดันยางไทยสู่มาตรฐานสากล

นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลัง กยท. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันผลผลิตยางไทยภายใต้มาตรฐาน EUDR ว่า หลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนดำเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ได้เสนอขยายระยะเวลาเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR ไปอีก 12 เดือน เพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นครอบคลุมทุกมิติ ซึ่ง กยท. ยังคงเดินทางผลักดันและเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบเพื่อบริหารจัดการยางพาราตามกรอบมาตรฐาน EUDR อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน และเตรียมเข้าพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในทุกพื้นที่ ในการจัดหาผลผลิตยาง EUDR ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ยางของผู้ประกอบการ รวมถึงจะทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ EUDR อย่างจริงจัง ซึ่ง กยท. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน “ตลาดต้องไปได้ เกษตรกรต้องอยู่ได้”

“ฝากย้ำไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านว่า การขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎระเบียบนี้ เป็นการประกาศเลื่อน ไม่ใช่การประกาศยกเลิก ทิศทางในอนาคตยังคงต้องเดินทางตามกฎระเบียบดังกล่าว ขอให้พี่น้องชาวสวนยางอย่าตระหนกตกใจ แต่ให้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลระบบให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ยางพาราไทยมีความพร้อม 100% ในการส่งออกสู่ตลาดโลกตามมาตรฐานสากล” นายสุขทัตน์ กล่าวย้ำ

นอกจากนี้ ผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมยังเห็นชอบราคากลางเปิดตลาดที่ กยท. กำหนด โดยถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยังเสนอให้ กยท. เปิดซื้อ-ขายยาง EUDR ทุกวัน ซึ่งจะถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการเดินทางขับเคลื่อนวงการยางพารา โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

[#กยท](#) [#ยางพารา](#) [#EUDR](#) [#การยางแห่งประเทศไทย](#)





คุณ และ คนอื่นๆ อีก 54 คน
 รักเลย แสดงความคิดเห็น แชร์

เขียนความคิดเห็น...

+6

